



ประกาศสำนักงานศาลปกครอง

เรื่อง ขยายกำหนดเวลารับสมัครสอบคัดเลือกบุคคลทั่วไป เพื่อจ้างเป็นพนักงานราชการศาลปกครอง
ตำแหน่งนายช่างศิลป์

ตามประกาศสำนักงานศาลปกครอง ลงวันที่ ๒๘ มีนาคม ๒๕๖๒ เรื่อง รับสมัครสอบคัดเลือกบุคคลทั่วไป เพื่อจ้างเป็นพนักงานราชการศาลปกครอง ตำแหน่งนายช่างศิลป์ โดยรับสมัครจากผู้ได้รับประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.) หรือเทียบได้ไม่ต่ำกว่านี้ ในสาขาวิชาศิลปกรรม สาขาวิชาจิตรศิลป์ สาขาวิชาการออกแบบ สาขาวิชา ศิลปหัตถกรรม สาขาวิชาเทคนิคสถาปัตยกรรม สาขาวิชาทัศนศิลป์ สาขาวิชาเทคโนโลยีและสื่อสารการศึกษา หรือทางเทคโนโลยีการพิมพ์ จากสถาบันการศึกษาที่ ก.พ. รับรอง ผ่านทางเว็บไซต์ <https://admincourt.thaijobjob.com> ตลอด ๒๔ ชั่วโมง ไม่เว้นวันหยุดราชการ และจะประกาศรายชื่อผู้สมัครสอบ วัน เวลา สถานที่สอบ และระเบียบ เกี่ยวกับการสอบภาคความรู้ความสามารถที่ใช้เฉพาะตำแหน่ง ในการสอบคัดเลือกบุคคลทั่วไป เพื่อจ้างเป็น พนักงานราชการศาลปกครอง ตำแหน่งนายช่างศิลป์ ตั้งแต่วันที่ ๑๐ พฤษภาคม ๒๕๖๒ นั้น

เนื่องจากมีผู้สมัครเป็นจำนวนน้อย และช่วงระยะเวลารับสมัครตรงกับเทศกาลที่มีวันหยุดต่อเนื่อง หลายวัน สำนักงานศาลปกครองจึงขยายกำหนดเวลารับสมัครสอบคัดเลือกบุคคลทั่วไป เพื่อจ้างเป็นพนักงาน ราชการศาลปกครอง ตำแหน่งนายช่างศิลป์ ต่อไปอีก ตั้งแต่วันที่ ๓ - ๑๒ พฤษภาคม ๒๕๖๒ ตลอด ๒๔ ชั่วโมง ไม่เว้นวันหยุดราชการ ผ่านทางเว็บไซต์ <https://admincourt.thaijobjob.com> โดยนำแบบฟอร์มการชำระเงิน ไปชำระเงินเฉพาะที่เคาน์เตอร์ บมจ.ธนาคารกรุงไทย ทุกสาขาทั่วประเทศ ตั้งแต่วันที่ ๓ - ๑๓ พฤษภาคม ๒๕๖๒ ภายในเวลาทำการของธนาคาร โดยจะประกาศรายชื่อผู้สมัครสอบ วัน เวลา สถานที่สอบ และระเบียบเกี่ยวกับการ สอบ ตั้งแต่วันที่ ๒๘ พฤษภาคม ๒๕๖๒ เป็นต้นไป ทางเว็บไซต์ <https://admincourt.thaijobjob.com> หัวข้อ “การประกาศรายชื่อผู้สมัครสอบ วัน เวลา สถานที่สอบ และระเบียบเกี่ยวกับการสอบ” หรือ <http://www.admincourt.go.th>

ผู้ประสงค์จะสมัครสอบขอให้ยื่นสมัครสอบผ่านทางเว็บไซต์ <https://admincourt.thaijobjob.com> หรือ <http://www.admincourt.go.th> ตั้งแต่บัดนี้ ถึงวันที่ ๑๒ พฤษภาคม ๒๕๖๒ ตลอด ๒๔ ชั่วโมง ไม่เว้น วันหยุดราชการ

ประกาศ ณ วันที่ ๒๔ เมษายน พ.ศ. ๒๕๖๒

(นายบรรยาย นาคยศ)

รองเลขาธิการสำนักงานศาลปกครอง ปฏิบัติราชการแทน

เลขาธิการสำนักงานศาลปกครอง